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รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๖7 เวลา 13.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 
๑. รายนามผู้มาประชุม 
 ๑. นางสาวนฤมล  พุกพิกุล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
                          รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเสาไห้            ประธาน 
 2. นางทรรศนารี   พุทธิโชติ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   

3. นางสาวสุนันทา ชารีผาบ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
 4. นางสาวแววจันทร์       พงษ์จันตา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 5. นางสาวพรพิมล วิริยพัฒนานุกุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 6. นายศุภนิตย์   ใจคง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 7. นางสาวนลิน ี  กิตติวัฒนากุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  

8. นางนิตยา  ชินจักร   เจ้าพนักงานธุรการ 
9. นางวารี    นิลเดช   คนงาน 

๒. รายนามผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี 

 เปิดประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้  ตำบลเสาไห้  จังหวัดสระบุรี เวลา 13.30 น.        
โดยนางสาวนฤมล  พุกพิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอเสาไห้  
ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่าง ๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. สาธารณสุขอำเภอเสาไห้ แจ้งนโยบาย 30 นาที รักษาทุกที่ โดยใช้บัตรประชาชน 
2. สาธารณสุขอำเภอเสาไห้ ประชาสัมพันธ์ตรวจมะเร็งเต้านม ในวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567 ณ  

เทศบาลอำเภอเสาไห้ 
3. อำเภอเสาไห้ การจัดงานพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ 
4. อำเภอเสาไห้ สำรวจต้นไม้ 100 ปี เพ่ือเสนอโครงการต้นไม้ที่มีอายุเกิน 100 ปี และอยากให้ 

เจ้าหน้าที่เกษตรสำรวจและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน   
ประธาน  มอบให้เลขานุการดำเนินการ 
เลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมประจำเดือน ในวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ สำนักงานเกษตร 

อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี   
ที่ประชุม ไม่มีข้อแก้ไข 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่แล้ว  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  - ไม่มี  
มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
            4.1.1 นางสาวนฤมล  พุกพิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตร
อำเภอเสาไห้ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบว่า ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดยังไม่มีการส่งงบประมาณรอบใหม่ลงอำเภอ 

4.1.2 เกษตรพิรุณราช ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องรายงานให้ตรงเวลาด้วย 
 4.1.3 ขอให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหยุดเผา เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ 

4.1.4 เกษตรอำเภอ ขอเน้นย้ำให้อำเภอดูแลกิจกรรม 5 ส. ในตัวอาคารและบริเวณสำนักงานด้วย  
4.1.5 ภัยธรรมชาติ ให้ขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอแล้วเสร็จ ทางอำเภอขอให้ส่วน

ท้องถิ่นดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว 
4.1.6 ประชาสัมพันธ์การหยุดเผา เพื ่อลดมลพิษทางอากาศ ขอให้เจ ้าหน้าที ่ประจำตำบล ช่วยกัน

ประชาสัมพันธ์เรื่องการหยุดเผาด้วย 
4.1.7 เรื่องแรงงานที่กลับจากอิสราเอล ขอให้ช่วยสอดส่องดูแล หากมีแรงงานกลับมาภูมิลำเนาให้สอบถาม

ความต้องการในการทำงานในด้านเกษตร ด้วย 
4.1.8 ขอให้เกษตรตำบลทุกท่าน ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องการข้ึนทะเบียน  
4.1.9 โครงการเปียกสลับแห้ง   ขอให้เจ้าหน้าหน้าที่เฝ้าติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้วย  
           นางสาวแววจันทร์  พงค์จันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้แจ้งว่ายังไม่ได้เข้าไปเก็บ

ข้อมูลจากเกษตรกร 
 นางสาวนลินี  กิตติวัฒนากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้แจ้งว่าปัญหาที่เกิดขึ้นและได้รับแจ้ง

จากเกษตรกรว่ามีแต่ดีด 
 4.1.10 การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
 นางสาวนลินี  กิตติวัฒนากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร แจ้งว่ามีมาต่อทะเบียน เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1.1 ปัญหาที่เกิดข้ึนในการทำงาน 
  นายศุภนิตย์ ใจคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมว่า ข้าวโพดมีปัญหาเรื่อง
หนอน เกษตรกรใช้สารเคมี ยังไม่มีการแนะนำ รอเริ่มต้นฤดูกาลใหม่จึงจะทำการลงแนะนำเกษตรกรตำบลหัวปลวก  
  นางสาวสุนันทา  ชารีผาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมว่า มีข้าวดีดใน
พ้ืนที่เกษตรกร 
  นางสาวแววจันทร์  พงค์จันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุม ว่าไม่มีปัญหา
อะไรในการทำงาน 
  นางสาวนลินี  กิตติวัฒนากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พบปัญหาข้าวไม่ออกรวง ผลผลิตของ
เกษตรกรลดลง ผลกรกะทบมาจากอากาศร้อน ไม่มีการส่งน้ำ  
  นางสาวพรพิมล  วิริยพัฒนานุกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร แจ้งในที่ประชุมว่า มีข้าวดีดในพ้ืนที่
เกษตรกร 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   

1. ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ดำเนินการอยู่เวรยาม โดยเคร่งครัด  
2. ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการเปิด ปิด ไฟ ตามกำหนดเวลา  
3. ขอให้ร่วมกิจกรรม 5 ส ทุกวันจันทร์ ดูแลทำความสะอาดโต๊ะที่ทำงานของตัวเองให้สะอาด และพร้อมใช้งาน 
4. ปัญหาอ่ืน ๆ ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะ 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น.  
 
 
 

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

   (นางทรรศนารี  พุทธิโชติ) 
                                 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    

 

             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นางสาวนฤมล  พุกพิกุล) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน 
                                          เกษตรอำเภอเสาไห้ 


